

# VƯỜN LÊN TỪ KỸ THUẬT NUÔI ONG

Nguyễn Tiến Dũng

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình

**Khởi nghiệp chỉ với một đàn ong của Dự án An toàn lương thực cung cấp, ông Võ Văn Mạnh, Trưởng thôn Tân Đức I, xã Hương Hóa huyện Tuyên Hóa đã tích cực chăm sóc, học hỏi và mở rộng cơ sở nuôi ong của mình. Sau 15 năm chăm chỉ cùng con ong, không những làm giàu cho gia đình, ông Mạnh còn hướng dẫn nghề nuôi ong đến nhiều hộ dân và làm đổi thay những số phận có hoàn cảnh đặc biệt nơi đây.**

Theo lãnh đạo xã Hương Hóa, các thôn trong xã mạnh nhà nghề nuôi ong lấy mật đã gần 50 năm nay. Nhưng với quy mô nhỏ lẻ và sự hiểu biết kỹ thuật nuôi ong chưa chuyên nghiệp nên hiệu quả kinh tế từ nghề này mang lại cho người dân không cao. Năm 1998, Dự án An toàn lương thực của huyện đã mở ra một hướng đi mới cho các hộ xã viên bằng việc tổ chức các lớp dạy kỹ thuật nuôi ong lấy mật. Ông Mạnh đã tham gia rất tích cực lớp học này từ khi nó được mở ra.

Kết thúc khóa học, bước đầu ông Mạnh được Ban quản lý Dự án cung cấp cho một đàn ong. Học được kỹ thuật nhân giống đàn ong, tới năm 2002, ông nhân giống ra được 30 đàn. Ông Mạnh xởi lởi với chúng tôi: Con ong, nếu muốn nhân giống ra nhiều thì tùy thuộc vào thời tiết nữa. Từ tháng giêng đến tháng tư (âm lịch), nếu năm nào thời tiết thuận lợi thì 1 đàn như thế ông nhân ra được 4 đàn, còn không thì chỉ được 1 hoặc 2 đàn.



Nhiều người dân vươn lên làm giàu từ nghề nuôi ong  
Ảnh TD

Càng ngày nghề nuôi ong lấy mật càng ăn nên làm ra. Từ năm 2006 trở lại đây, hằng năm ông Mạnh cho bán khoảng 30 đàn ong giống, có năm nhân giống được nhiều ông cung cấp cho các cơ sở thu mua tới 50 đàn, mỗi đàn có giá 700 ngàn. Còn mật ong, thời điểm hiện tại, đàn ong của ông cung cấp khoảng 500 chai mật mỗi năm, 1 chai có giá 150 ngàn. Với thành quả bằng mồ hôi nước mắt đó, thu nhập hiện tại của gia đình ông Mạnh lên tới trên 100 triệu đồng mỗi năm. Từ một gia đình sống dựa dẫm vào mấy mẫu đất trồng lúa,

ngô, đậu lạc, nghề nuôi ong đã giúp gia đình ông Mạnh xây được nhà cửa, sắm sửa tiện nghi khang trang cũng như có đủ điều kiện để phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2009, ông Mạnh được lãnh đạo huyện Tuyên Hóa cũng như Dự án Quản lý bền vững Nguồn tài nguyên thiên nhiên miền Trung mời làm giảng viên dạy kỹ thuật nuôi ong lấy mật cho bà con xã viên. Ông nói: Một khóa học có khoảng 20 học viên, mỗi năm 1 lớp, năm nào đông xã viên học thì tổ chức 3 lớp, ông thấy rất vinh dự vì được đem những kiến thức và thực tế mà bản thân học hỏi và trải nghiệm được để mang ra chia sẻ với các hộ xã viên với mong muốn họ có được cuộc sống ổn định và tiến tới làm giàu một cách chính đáng.

Ông Mạnh rất tích cực giúp đỡ những cựu chiến binh không lành lặn, những người tật nguyền vươn lên bằng ý chí và nghị lực để trở thành người có ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội cũng với nghề nuôi ong lấy mật. Từ đó các đã cho thu nhập mỗi năm từ 20 đến 30 triệu đồng, riêng đàn ong của ông Sinh cho thu nhập tới hơn 50 triệu mỗi năm.

Với nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào là hoa rừng, nông dân huyện Tuyên Hóa đã và đang tận dụng được lợi thế này để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Song song với điều kiện thuận lợi đó thì những cá nhân, những mô hình sản xuất hiệu quả như của ông trưởng thôn Võ Văn Mạnh cần được học hỏi và nhân rộng để nhằm rút ngắn công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện Tuyên Hóa cũng như của cả toàn tỉnh trong thời gian tới.